



ประกาศเทศบาลตำบลเพ็ญ

เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการปรับปรุงและยกวางเทศบาลบัญญัติ

ด้วย ในปัจจุบัน ภายในเขตเทศบาลตำบลเพ็ญ มีการพัฒนาในหลายๆด้าน โดยเฉพาะเศรษฐกิจและสังคม ทำให้มีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย มีการปรับปรุงพื้นที่เพื่อก่อสร้าง มีการขยายตัวของชุมชน และการเพิ่มขึ้นของประชาชน ทำให้เกิดน้ำเสียปนเปื้อนไขมันจากอาคารลงสู่สิ่งแวดล้อม และทำให้เกิดขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น โดยพื้นที่รองรับขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลเพ็ญ ไม่สามารถรองรับได้ และไม่มีกลไกการกำจัดที่ปลอดภัย ทำให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม สุขภาพอนามัยความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเพ็ญ และใกล้เคียง และเพื่อเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และนโยบายในการบริหารประเทศของรัฐบาล

เทศบาลตำบลเพ็ญ จึงมีความจำเป็น ที่ต้องมีการยกเลิกเทศบัญญัติเดิมที่ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน และต้องมีการตราเทศบัญญัติขึ้นใหม่ ให้เหมาะสมและครอบคลุมปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลเพ็ญ อันได้แก่

๑. การยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเพ็ญ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๑

และ ตราเทศบาลตำบลเพ็ญ เรื่อง การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พ.ศ.๒๕๖๓

๒. ตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเพ็ญ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๓

และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.

๒๕๔๘ ในการรับฟังความคิดเห็นให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง และรับทราบข้อมูลทั้งหมดตามที่มีอยู่และเป็นปัจจุบันเพื่อให้สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง จึงได้กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเพ็ญ ขึ้น ในช่วงวันที่ ๑๒-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีการอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง กล่าวคือ การเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์หรือโทรสาร ทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ และการเปิดโอกาสให้ประชาชนมารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อเทศบาลตำบลเพ็ญ พร้อมทั้งขอความร่วมมือและเผยแพร่ไปยังกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ภายในเขตเทศบาลตำบลเพ็ญ ให้จัดประชุม และสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเพื่อจะได้นำข้อมูลมาใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ ปรับปรุงและยกวางเทศบัญญัติตำบลเพ็ญ เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาและเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการพัฒนาเทศบาลตำบลเพ็ญ

เทศบาลตำบลเพ็ญ จึงขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเพ็ญ ร่วมแสดงความคิดเห็น ตามรายละเอียด แนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประสานงานคณะกรรมการปรับปรุงและยกวางเทศบัญญัติ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลเพ็ญ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๒๒๗ ๙๑๔๒ ถึง ๓ ต่อ ๒๐ โทรสาร ๐ ๔๒๒๗ ๘๑๘๐

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

พิเชษฐ ศรีวิไล

(นายพิเชษฐ ศรีวิไล)

ปลัดเทศบาลตำบลเพ็ญ ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลเพ็ญ

รายละเอียด แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลเพ็ญ
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการปรับปรุงและยกสร้างเทศบาลัญัติ
ฉบับลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. ช่องทาง วิธีการ ช่วงเวลา รับฟังความคิดเห็นของประชาชน

๑.๑. การเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ โดยผู้ที่ต้องการแสดงความคิดเห็น สามารถ ส่งความคิดเห็น มาได้ในช่วงวันที่ ๑ ถึง ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (ถือเอาวันที่ไปรษณีย์ประทับตราส่ง) โดยส่งมาที่

“ฝ่ายประสานงานคณะกรรมการปรับปรุงและยกสร้างเทศบาลัญัติ งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เลขที่ ๕๕๕ หมู่ที่ ๑๑ สำนักงานเทศบาลตำบลเพ็ญ ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๕๐”

๑.๒. ทางโทรศัพท์หรือโทรสาร โดยผู้ที่ต้องการแสดงความคิดเห็น สามารถ โทรศัพท์มาแจ้งความประสงค์ และแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์ หมายเลข ๐๔๒-๒๗๙๑๔๒ ถึง ๓ ต่อ ๒๐ และโทรสารทางหมายเลข ๐๔๒-๒๗๙๑๘๐ โดยส่งถึง ประธานคณะกรรมการปรับปรุงและยกสร้างเทศบาลัญัติ ในช่วงวันที่ ๑๒ ถึง ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ

๑.๓. ทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ โดยผู้ที่ต้องการแสดงความคิดเห็น สามารถ แสดงความคิดเห็นได้ทาง facebook : เทศบาลตำบลเพ็ญ คนอำเภอเพ็ญ และ www.phencity.go.th ในช่วงวันที่ ๑๒ ถึง ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการทราบรายละเอียด สามารถขอรับข้อมูลได้ที่ งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน สำนักงานเทศบาลตำบลเพ็ญ และสามารถ down load ข้อมูลได้ที่ facebook : เทศบาลตำบลเพ็ญ คนอำเภอเพ็ญ และ www.phencity.go.th พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ ป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเพ็ญ และที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑, ๗, ๘, ๑๑, ๑๕ ได้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ถึง ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และยังสามารถแสดงความคิดเห็นในการประชุม ของหมู่บ้าน เพื่อให้ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชน นำเสนอต่อคณะกรรมการปรับปรุงและยกสร้างเทศบาลัญัติ และเทศบาลตำบลเพ็ญ ได้ในช่วงเวลาข้างต้น

๒. สรุปข้อมูลเกี่ยวกับ โครงการที่จะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

๒.๑ การยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเพ็ญ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๑ และ ตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเพ็ญ เรื่อง การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พ.ศ.๒๕๖๓

เหตุผลความจำเป็น และวัตถุประสงค์

โดยที่การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ที่เทศบาลตำบลเพ็ญ ดำเนินการอยู่เดิม ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ ในปัจจุบัน เช่น ปริมาณมูลฝอยที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจำแนกออกได้หลายประเภทและแต่ละประเภท มีวิธีการที่เหมาะสมในการเก็บ ขน และกำจัดที่ถูกหลักสุขลักษณะที่แตกต่างกัน เพื่อควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของโรคและไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญต่อประชาชน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย รวมทั้งพื้นที่รองรับในการกำจัด เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บขน มีไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องมีการตัดแยก และกำหนดช่วงวัน เวลา ในการจัดเก็บ และจำเป็นต้องร่วมกับหน่วยงานรัฐ ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น หรือเอกชน เพื่อร่วมดำเนินการในบางเรื่องทำให้เทศบาลตำบลเพ็ญ ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการเก็บ ขน และกำจัด มูลฝอย และสิ่งปฏิกูล และต้องมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดำเนินการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน ด้วยการคิดค่าบริการและกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลของเทศบาล และอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดำเนินการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลหรือสิ่งปฏิกูลโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ

สาระสำคัญ

ควบคุมให้มีการตัดแยก เก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลเพ็ญ โดยการกำหนด ให้มีการดำเนินการที่ถูกต้องตามหลักสุขลักษณะ กำหนดหลักเกณฑ์ให้มีการร่วมดำเนินการ มอบหมาย หรือออกใบอนุญาตให้กับผู้ประสงค์จะประกอบกิจการ เก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล ในเขตเทศบาลตำบลเพ็ญ และกำหนดอัตราค่าบริการ เก็บ ขน กำจัด ใหม่ที่เทศบาลตำบลเพ็ญ และผู้ได้รับมอบหมาย หรือ ผู้ได้รับอนุญาต เก็บได้ไม่เกินอัตราขั้นสูงที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

ผู้ดำเนินการและสถานที่ที่จะดำเนินการ

เทศบาลตำบลเพ็ญ ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ

เมื่อประกาศใช้แล้ว จะมีผลบังคับตลอดไป จนกว่าจะมีการยกเลิกหรือเพิกถอน

ผลผลิตและผลลัพธ์

มีเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเพ็ญ เรื่อง การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พ.ศ.๒๕๖๓ ใช้บังคับ

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ผู้ที่ก่อให้เกิดมูลฝอย ต้องดำเนินการตัดแยก ก่อนทิ้งลงภาชนะรองรับ และต้องเท ทิ้ง หรือกำจัด มูลฝอย ณ สถานที่ หรือวิธีการตามที่เทศบาลกำหนดและจัดให้ และผู้ดำเนินการ เก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลเพ็ญ ต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และผู้ที่ก่อให้เกิดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ต้องขอรับบริการและเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นตามเทศบัญญัติ

งบประมาณและค่าใช้จ่าย

ใช้งบบริหารจัดการทั่วไป ภายในกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลเพ็ญ

๒.๒ การตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเพ็ญ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.

๒๕๖๓

เหตุผลความจำเป็น และวัตถุประสงค์

โดยที่การจัดการน้ำเสีย ที่เทศบาลตำบลเพ็ญ ไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมได้ทั้งพื้นที่ในเขต และเพื่อไม่สร้างภาระให้กับประชาชนมากเกินไป และเป็นการ บำบัด ป้องกัน สาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดน้ำเสียต่อแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบัน เทศบาลตำบลเพ็ญ ยังไม่มีมาตรการใดควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากสาเหตุการปล่อย ไขมัน น้ำมัน จากครัวเรือน ชุมชน ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อควบคุมและป้องกัน ลดปัญหาสาเหตุที่ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำบางส่วน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญต่อประชาชน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อรองรับการเจริญเติบโต ของชุมชนในอนาคต จึงจำเป็นต้องมีการติดตั้งบ่อดักไขมันในอาคาร ก่อนปล่อยลงสู่ทางน้ำ และแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อป้องกันและลดปัญหามลพิษทางน้ำที่จะเกิดขึ้น จึงจำเป็นต้องมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับการติดตั้งบ่อดักไขมันในอาคาร เพื่อบังคับใช้ในเขตเทศบาลตำบลเพ็ญ

สาระสำคัญ

ควบคุมให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันในอาคาร ที่จะก่อสร้างและกำลังก่อสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลเพ็ญ ในขณะที่และหลังจากเทศบัญญัติบังคับใช้ โดยผู้ที่ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท

ผู้ดำเนินการและสถานที่ที่จะดำเนินการ

เทศบาลตำบลเพ็ญ ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ

เมื่อประกาศใช้แล้ว จะมีผลบังคับตลอดไป จนกว่าจะมีการยกเลิกหรือเพิกถอน

ผลผลิตและผลลัพธ์

มีเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเพ็ญ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๓ ใช้บังคับ

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเพ็ญ ในอยู่ในระหว่างก่อสร้าง และกำลังจะก่อสร้าง ในขณะที่และหลังจากเทศบัญญัติมีผลบังคับใช้ ต้องติดตั้ง บ่อดักไขมันในอาคาร เพิ่มเติมตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด หากไม่ดำเนินการ อาจไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการก่อสร้าง และหากฝ่าฝืนต้องได้รับโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท

งบประมาณและค่าใช้จ่าย

ใช้งบบริหารจัดการทั่วไป ภายในกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลเพ็ญ